

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THƯ CẢM ƠN

Ngày 22/5/2016, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trên địa bàn huyện Mỹ Đức trong không khí vui tươi, phấn khởi, thật sự là ngày Hội của toàn dân. Ngay trong buổi sáng, nhiều Tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, đến 19 giờ 00: 178/178 Tổ bầu cử công bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 98.66%, trong đó có 11/22 xã, thị trấn, 138/178 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%; đơn vị có nhiều khó khăn có số cử tri đi bầu thấp nhất của Huyện là xã Đồng Tâm cũng đạt 87,13%.

Kết quả bầu cử đối với đại biểu Quốc hội, HĐND Thành phố, HĐND huyện bảo đảm tốt, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; đối với HĐND cấp xã cơ bản tốt, không có đơn vị nào phải bầu lại, không có ứng cử viên nào thuộc 6 chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã mà không trúng cử. Trong suốt quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được bảo đảm tốt, không có tình hình bất ngờ, không có điểm nóng xảy ra. Với những kết quả đạt được qua cuộc bầu cử từng bước phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh. Đồng thời, đã khẳng định được ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc lựa chọn và giới thiệu bầu những người xứng đáng tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, cơ quan quyền lực ở địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, đây là sự hội tụ đầy ý nghĩa giữa ý Đảng, lòng Dân.

Có được những thành công tốt đẹp đó, Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, UBBC thành phố, Sở Nội vụ, Công an Thành phố và các ban ngành có liên quan của Thành phố; sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở; trân trọng bày tỏ cảm ơn các tầng lớp nhân dân, cử tri trong toàn huyện đã phát huy quyền làm chủ của mình và thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước.

Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức trân trọng cảm ơn!

Mỹ Đức, ngày 30 tháng 5 năm 2016

**TM.ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hoạt